

MIC	MATICHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :	แนวหน้า	60412536
Date : 1 S.A. 2560	Page : ๙๐	No :

จ้อทหมายจับเพิ่ม มีอบต่อต้านโรงไฟฟ้าเทพา ตร.เอาผิดตามหลักฐาน แกนนำไม่หวั่นสู้ถึงที่สุด

ตำรวจภาค 9 เดินหน้าสอบสวน คดี
มีอบต้านโรงไฟฟ้าเทพา จ้อออกหมาย
จับกับผู้ที่ทำผิดทุกคน หลังคูคตปวีดีโอ
ต้านแกนนำมีอบประกาศขอสู้ถึงที่สุด
“นายกฯ” ยืนยันยังไม่ตัดสินใจโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเทพา พร้อมรับฟังความเห็น
“ศรีสุวรรณ” ร้อง “กสม.-ป.ป.ช.” จ้อสอบ
รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนมีอบ - 1

▶▶▶ ต่อ : โรงไฟฟ้า - หน้า 10

โรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ความคืบหน้าของคดีมีข้อค้นพบบางประการว่า กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนมาดูแลคดีมีอบโรงไฟฟ้า เทพา จ.สงขลา โดยเฉพาะซึ่งจะแยกการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือการรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับแกนนำ ทั้ง 16 คน ทั้งการสอบสวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและพยานแวดล้อมเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนก่อนส่งฟ้อง

อีกส่วนคืออาจออกหมายจับเพิ่มเติมกับผู้ชุมนุมที่เข้าข่ายกระทำผิดร่วมกัน โดยจะตรวจสอบจากภาพถ่าย หรือวิดีโอ ที่มีการบันทึกไว้ขณะที่มีการชุมนุมและเกิดเหตุรุนแรงกันขึ้น หากพบว่าบุคคลใดเข้าข่ายกระทำความผิดก็จะดำเนินการออกหมายจับทุกคน โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า เน้นการไปตามกระบวนการของกฎหมาย ไม่ได้มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งชาวบ้านผู้ชุมนุม จะดำเนินการเอาผิดไปตามพยานหลักฐานซึ่งชุดคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน จะมีการประชุมวางกรอบการทำงานอีกครั้ง

ทางด้านนายเอกชัย อิศระทะ เลขานุการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ กล่าวว่าทางแกนนำฯ จะกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง เพื่อเดินทางคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เทพาต่อไปรวมทั้งแนวทางในการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแกนนำและชาวบ้านที่ถูกจับกุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” ทำเนียบรัฐบาล เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิก คำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 29 พ.ย. พร้อมข้อความว่า “รัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องการสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินถ่านหินเทพา ที่มีกำลังผลิต 2,200 เมกะวัตต์ โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และจะพิจารณาอย่างรอบคอบ”

พร้อมทั้งได้ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าท่านนายกฯ และรัฐบาลมีความตั้งใจและปรารถนาดีต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ทุกนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้าง แต่หากมีสิ่งใดที่ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจ รัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์ต่อทุกคนทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ของภาครัฐ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ฯลฯ

วันเดียวกัน สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำโดย นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขานุการฯ เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการจับกุมแกนนำต่อต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยเรียกร้องให้กสม.ได้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 เรื่อง คือ 1. การเดินทางไปคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของชาวบ้าน ไม่ได้ขัดขวางหรือก่อเหตุวุ่นวาย จึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่เจ้าหน้าที่รัฐกลับใช้กำลังเข้าสลายขบวนการเดินเท้าของชาวบ้าน ซึ่งเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน ขัดต่อระเบียบวินัย ที่ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

2. การเข้าควบคุมตัวแกนนำทั้ง 15 คน ทั้งหมดยังไม่ใช่ว่าผู้ต้องหา เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา แต่เจ้าหน้าที่กลับใช้เครื่องพันธนาการหรือล่ามโซ่ระหว่างนำบุคคลทั้งหมดเดินทางไปศาลเพื่อฝากขัง ซึ่งการกระทำดังกล่าวขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยให้การรับรองไว้ 3. การที่ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย ถึงการหายตัวไปของแกนนำคัดค้านระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าสลายขบวนเดินเท้า ท่านองฯ ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ควบคุมตัว แต่อาจหายไปกับหญิงอื่น ถือเป็นการเหยียดเพศ หยามชาวบ้าน เป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือของแกนนำ เป็นการละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติเช่นกัน และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่รัฐธรรมนูญมาตรา 4 บัญญัติคุ้มครองไว้

และ 4. การที่นายกรัฐมนตรีออกประกาศ จำนวน 4 ฉบับ เรื่องการกำหนดพื้นที่ การปฏิบัติหน้าที่และลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน ซึ่งความเป็นจริงรัฐธรรมนูญได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องต่างๆ ไว้รวมถึงเรื่องการชุมนุมฯ การออกประกาศ ถือเป็นการละเมิด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอ 3 จังหวัด ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวกระทบต่อการดำเนินชีวิต ทั้งที่การที่ชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเดินเท้าไปประท้วงจะยื่นหนังสือและอธิบายต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงถึงเหตุของการคัดค้านเท่านั้น จึงไม่เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอที่นายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจตามมาตรา 15 พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกประกาศทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว การออกประกาศจึงเป็นการใช้อำนาจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง

“การเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องรับทั้งผิดทั้งชอบ ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเขาก็เป็นอย่างนี้ และนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ทุกคนเคารพกฎหมาย แต่ท่านกลับไม่เคารพกฎหมายเสียเอง แล้วจะมาสอนประชาชนให้เคารพกฎหมายได้อย่างไร และแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้มีที่ท่าสนใจในเรื่องการละเมิดสิทธิ แต่ถ้ากสม. ตรวจสอบและมีข้อสรุปที่เป็นไปในทางประจานรัฐบาล จะทำให้ทั่วโลกรับรู้ เราไม่อาจปิดประเทศอยู่คนเดียวได้ ถ้าถูกต่างประเทศตำหนิเรื่องการละเมิดสิทธิหรือใช้มาตรการในการบอยคอตต์ต่างๆ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในอนาคตด้วย” นายศรีสุวรรณ กล่าว

จากนั้น นายศรีสุวรรณได้ไปเรียกร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับกรณีเดียวกันนี้ด้วย